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“ประมวลรัษฎากรที่ดีและเปนธรรมในมุมมองของภาคเอกชน” 
 

ถาเราดูพ้ืนฐานของประมวลรัษฎากรตั้งแตเร่ิมมีประมวลกฎหมายและพัฒนาขึ้นมา เรา
จะเห็นขอเท็จจริงที่ยอมรับไดอยูอยางหนึ่งวา การพัฒนากฎหมายตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอยูใน
มือรัฐทั้งสิ้น จะแกไขกฎหมายอยางไรก็อยูในคณะเจาหนาที่ผูทําภาษีทั้งสิ้น ประชาชนไมคอยมี
โอกาสเสนอความเห็นเลย และพอจะรางเปนพระราชกําหนดถือวาเปนความลับ เปดเผยใคร
ไมได โครงสรางตรงนี้ ถามวามีความเปนธรรมไหม ถาเราไปดูรัฐธรรมนูญ เขาบอกวาเปน
หนาที่ที่เราตองเสียภาษี เปนหนาที่ที่ถือวาเปนพลเมืองของรัฐ ตองเสียภาษี แตพอเวลามา
จัดเก็บภาษีนั้น ประชาชนไปขอรับบริการ ขอรับคําชี้แจง ยากมากเลย รวมทั้งเสียภาษีผิดพลาด
ไปแลว ขอคืนก็ยาก เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นมันตกผลึกอยูในขณะนี้ก็คือวา ไมวาจะเขียน
กฎหมายมาอยางไร มันเหมือนลูกไกอยูในกํามือ ถาเราไมเปลี่ยนโครงสรางตรงนี้ ใหเราเขียน
ภาษีอากรที่ผมสอนที่คณะนิติ ฯ มา ๒๐ กวาป มันก็ไมเปลี่ยนเพราะวาความคิดของคนที่เปน
ผูบริหารกฎหมาย ตั้งแตเจาพนักงานประเมิน ไปจนถึงผูบริหารทั้งสูง และไปถึงนักการเมือง 
ผูบริหารกฎหมาย มันมีขอยุติอยูอยางเดียวก็คือวาเขียนไวกอน ประเมินไวกอน ผมไปอานคํา
พิพากษาของศาลภาษีเยอรมันเม่ือสองวันนี้เอง เปนคําพิพากษาที่ดีมาก มีเหตุมีผลในการที่จะ
พิจารณา รัฐบาลประเมินเก็บภาษีเกี่ยวกับเรื่องคาสิทธิ์ของบริษัทเยอรมันที่ถือหุนอยูในอเมริกา
ไดคาสิทธิ์ตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญาคืนมาตากฎหมายสหรัฐ ตามความตกลงระหวาง
สหรัฐกับเยอรมัน ศาลเยอรมันบอกวาไมตองเสียภาษี แตผูจัดเก็บภาษีเยอรมันบอกวาตองเสีย 
แตพอไปอานคําพิพากษาของศาลเขาบอกดวยเหตุและผลวาทําไมถึงไมตองเสีย คําพิพากษา
แบบที่มีเหตุมีผลแบบน้ีผมไมคอยเจอในเมืองไทย หรือแมกระทั่งคําวินิจฉัยชี้ขาดของศาล ผมดู
อุทธรณเปนรอย ๆ เร่ืองก็ไมเจอ สมัยกอนไมใหเหตุผลเลย สามบรรทัดจบวาความเห็นของเจา
พนักงานประเมินถูกตองแลว แลวจะไปอุทธรณทําไม แลวพอเอาเอกสารไปใหเวลาจะขอคืนน้ัน
ยากเย็นประดุจจะงมเข็มในมหาสมุทร แลวถามวาความเปนธรรมอยูที่ไหน ก็ถอยคําของเขาไป
ใหกับเจาหนาที่ยังขอคัดไมไดเลย เห็นไหมครับวาทานเขียนกฎหมาย แตวาผูบริหารกฎหมายมี
ใจอคติกับผูเสียภาษีและก็คิดวาผูเสียภาษีทุจริตเลย เหมือนกับเปนตราบาปเขา ความจริงใน
ศาลภาษีเยอรมันหรือที่อ่ืนนั้นถึงแมไมใชศาลภาษีอยางเชนในอเมริกา ภาระการพิสูจนนั้นตกอยู
กับรัฐเสมอเลยวาทานจะเก็บเขาทานมีเหตุผลอะไร ไมไดใหผมไปพิสูจนวาผมไดรับยกเวน
เพราะอะไร เราก็ยังไมเปลี่ยน ๗๐ ปอยางไรก็ยังเปน ๗๐ ปอยางนั้น ไดแกอยางไรก็เขียนอยาง
นี้ บางครั้งฐานภาษีบางฐานยิ่งรับไมไดใหญเลย อยางเชนศุลกากรอยางนี้รับไมไดใหญเลยบอก
วาไมมีเจตนาก็ผิด ตรงนี้ถูก WTO ตําหนิใหญเลย เพราะวาเราเขียนกฎหมายนี้มาตั้งแตปพ.ศ. 
๒๔๘๔ มีเงินรางวัลอีกสําหรับเจาหนาที่ นี่อะไรอีก อยางกับเรือใบสามเสา ยังไมเคยแก
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กฎหมายเลยและยังไดเงินรางวัลอีก ประเทศไทยเปนประเทศที่จายเงินรางวัลมากที่สุดในโลก
เลย และถาเปนศุลกากรแลวเงินรางวัลไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีดวยตามมาตรา ๔๒ นี่คือขอ
สองนะเรื่องภาระการพิสูจน ทําไมเราไมเชิญเขามาเสียภาษี เพราะเขามีหนาที่ตองเสียภาษี แต
เขามีสิทธิไดรับการชี้แจงวาคุณจะเก็บเขาดวยเหตุผลอะไร ไมใชอมพะงําขอมูลตาง ๆ เอาไวมา
สูกัน ก็ไมเห็นมีอะไรยากเย็น แตเพราะการบริหารภาษีแบบน้ีจึงทําใหวังวนภาษีของประเทศ
ไทยไมกาวหนา ไมมีคําวินิจฉัยภาษีอากรที่เด็ด ๆ เปนเร่ืองของการแปลความซะมากกวา 
เพราะฉะนั้นการศึกษา การจะปรับปรุงโครงสรางภาษีอากร ตรงนี้ตองปรับกอน ถาไมปรับก็ไม
ตองไปคิดฝนวาจะแกอยางไร ก็เหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เราก็บอกวารัฐธรรมนูญฉบับนี้เปน
ฉบับแรกในโลกเลยนะที่มีเร่ืองวินัย เร่ืองคุณธรรมจริยธรรม เพราะวาเรามีนักการเมืองที่ไมรูจัก
คุณธรรมจริยธรรม เราก็จะมีนักจัดเก็บภาษีที่ไมรูจักคุณธรรมไมรูจักจริยธรรม นี่คือขอสองที่
อยากจะบอกวาประมวลรัษฎากรจะดีไมไดเพราะวาขาดจิตวิญญาณ ความรับผิดชอบ ความ
เขาใจ และโดยเฉพาะการมีสวนรวมในการตรวจสอบอํานาจของรัฐโดยประชาชนไมเคยมีเลย 
เวลาจะรางกฎหมายภาษีอากรสักทีไมเคยเชิญภาคเอกชนสักครั้งเพราะกลัวที่จะไปเปดเผย
ความลับ  

 
ประเด็นที่สามคือ การผูกขาดความชอบธรรมของกฎหมาย ผมเห็นวาเปนประเด็นใหญ

ที่สุด พอพูดถึงความผูกขาดก็ไมเปนธรรมแลวไมวาจะในเรื่องอะไรก็แลวแต ไมวาเรื่องการคา 
ในรัฐสภาหากมีการผูกขาดในการออกกฎหมาย กฎหมายที่ออกมาก็จะไมชอบดวยหลักนิติธรรม 
ไมชอบดวยเหตุผล เราก็ออกได เราจะออกกฎหมายใหลดฐานะของรัฐวิสาหกิจลงเราก็ลดได 
เพราะวาโลภมากก็ผูกขาดอีกนั่นแหละ เพราะฉะนั้นผมเชื่อในระบบประชาธิปไตยทีมีการถวงดุล
ที่ดี ผมไมเชื่อในการมอบอํานาจใหแกผูหน่ึงผูใดแลวใหคนนั้นเปนคนตัดสินวาอันนั้นเปนกรอบ
กฎหมายที่ถูกตองแลว 

 
ตอไปคือทัศนะคติของประชาชนตอการเสียภาษี จะเปนเรื่องของการศึกษา การศึกษา

ของประชาชนในดานภาษีอากรมีนอยมาก มีคณะนิติศาสตรที่กําหนดวิชาภาษีอากรไปไวในปที่ 
๔ เปนวิชาเลือกบาง หรือเปนวิชาที่ไมคอยใหความสนใจ เรียนทานผูมีเกียรติที่เคารพนะครับวา
ภาษีอากรเปนเรื่องที่แทรกอยูหมดเลย ผมเคยสอนนักศึกษาวาใหเดินไปที่สามยานแลวเห็นภาษี
อะไรใหกลับมาบอกใหหมดเลย นักศึกษาบอกวาเห็นแตรถยนต แลวรถยนตมีภาษีไหม คุณเห็น
รถยนตมีสีตางกันไหม รถแท็กซี่มีสีตางกันไหม สีเขียวเหลืองกับรถสหกรณเขาวางแผนภาษี
เปลา นี่ครับการศึกษาจากขอเท็จจริงเลยวาชีวิตของคนเรานั้นมีหนาที่ที่ตองเสียภาษี ยอมรับนะ
ครับวาบริหารภาษีใหถูก อยาผูกขาด สรางภาษีอากรที่เปนธรรม แลวก็สรางบุคลากรที่ดี 
ประการสุดทายก็คือ สรางการศึกษาของคนใหมีความรูวาเขาเสียภาษีอยางถูกตองได บางครั้ง
ถาเราไปพูดกับผูจัดเก็บภาษีวาวางแผนภาษีเขาคิดวาเปนการหนีภาษีแลว มันผิด ผมไปอาน
หนังสือมาเขาบอกวาประเทศไทยมีเขตปลอดภาษีผมก็งงเพราะประเทศไทยเก็บภาษีไป
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เยอะแยะแลวมีเขตปลอดภาษีตรงไหน ประเทศไทยมีเขตปลอดภาษีคือภาษีมรดก เราไม
มีทรัสตแตเหมือนวาเปนทรัสต ทานเชื่อไหมครับวาบางตระกูลมีเงินประมาณสัก ๔ หม่ืนลาน 
เปนตระกูลที่สืบสายมาและเขาไมแบงสมบัติเหมือนกัน เขาใหลูกชายคนโตสืบสายตอกันมา
เรื่อย แลวตรงนี้เปนธรรมหรือไม เรามีการศึกษามาตั้งแตป ๒๕๑๔ ตั้งแตผมจบมาได ๔ ป อ.
วิโรจน ทานเขียนเร่ืองน้ีมาแลวในเรื่องภาษีมรดกครับ ปนี้ป ๒๕๕๐ แลว ก็ประมาณ ๓๖ ปแลว 
เราก็ยังไมเก็บภาษีมรดก เพราะคนที่ผูกขาดกฎหมายคือนักการเมืองผูมีอํานาจในรัฐ ที่ไมยอม
เก็บภาษีมรดก แลวไปอางวาประเทศอื่นไมมี ลองไปดูซิวาประเทศใดไมเก็บบาง นี่แหละครับ
เขตปลอดภาษีของประเทศไทย ทุกวันน้ีฝรั่งที่สมรสในไทยจะทําพินัยกรรมยกมรดกไวที่ไทยไม
เอากลับไปเมืองเขาเพราะวาเขาไมตองเสียภาษีถาตายนะ นี่คือความจริง เวลาเราจะราง
กฎหมายใหมองตัวเรากอนเพราะเราชี้ใหคนอ่ืนทําอีกสามนิ้วมันชี้กลับมาที่เรา สามนิ้วนั้นมัน
สําคัญกวานิ้วเดียว แลวเราทําถูกหรือไม เพราะฉะนั้นอยาไปวาคนอื่นเขา 

 
ที่กลาวมาทั้งหมดนี้อยากจะใหขอยุติวา กฎหมายที่มีอยูนั้นจะเขียนกฎหมายใหเลิศหรู

อยางไรก็ได แตวาถาผูบริหารกฎหมายตั้งแตเจาพนักงานประเมินจนกระทั่งถึงนักการเมืองผู
ยิ่งใหญและผูที่ออกกฎหมาย อาจารยสอนกฎหมาย วิชากฎหมาย และก็การเรียนรูเร่ือง
กฎหมายภาษีอากรนั้นผมคิดวาเปนเรื่องจําเปนที่จะตองปรับปรุงมากที่สุด สวนที่จะพัฒนา
กฎหมายไปอยางไรนั้นเปนเรื่องของการขับเคลื่อนมากกวา ไมวาจะรื้อกฎหมาย หรือเรายกเลิก
สรรพสามิตก็แลวแต มาเขียนเปนประมวลก็ไดเทานั้นเอง มันไมไดไปไหนหรอก เพราะฉะนั้นใน
ฐานกฎหมายทั้งหมดควรจะมีการพัฒนา แตการขับเคลื่อนที่จะใหมีคุณภาพอยูที่คน ตองพัฒนา
องคความรูของคน เรื่องของความโปรงใสในการจัดเก็บภาษี ตองเปลี่ยนทัศนะคติของผูบริหาร
กฎหมายใหมวาสิ่งที่ทําไปเดิม ๆ นั้นควรจะเปลี่ยนได เพราะฉะนั้นการชี้นําของผูมีอํานาจทาง
การเมืองในแตละยุคก็ทําใหปญหาไมเปนธรรมมากขึ้น อยางเชนเม่ือสองเดือนกอนมีคํา
พิพากษาเรื่องการยกหุนใหไมเสียภาษี สิ่งเหลานี้เปนเรื่องนาอายพอสมควรนะครับเร่ืองความไม
ซื่อตรงตอวิชาชีพ ผมเปนหวงมากก็คือวาบานนี้เมืองนี้ถาไดผูบริหารที่โลเล ผูบริหารที่วาพอ
เปลี่ยนรัฐบาลทีหน่ึงก็แปลไปอยางหนึ่ง มีการแปลความขัดกันในแตละยุคแตละสมัย มันทําให
เกิดความไมแนนอน เกิดความสิ้นศรัทธาของการใชกฎหมายอยางถูกตอง ก็ขออนุญาตเรียน
ทานผูมีเกียรติ ทานวิทยากรที่เคารพวาวันน้ีมาชาก็เลยรายบทยาวทุกรัฐบาลที่ผานมาทุกยุคเลย
ครับ ในทายที่สุดแลวผมอยากใหมีการพัฒนา ใหมีการเรงรัดปรับโครงสราง ปรับปรุงวิธีการ
ประเมิน ปรับปรุงทัศนคติของเจาหนาที่ และก็ใหมีสวนรวมของประชาชน นาจะมีการศึกษาเรื่อง
นี้ใหมากที่สุด 
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